

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน นำมาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ที่ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป ของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน  $\pm 5\%$  โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 360 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามสำหรับประชาชนแบบปลายปิด (Close Ended Question) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ตอบคำถามที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือก และแบบปลายเปิด โดยให้เลือกเติมคำตอบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ คือ

### การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

**ตอนที่ 1** วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน รายได้(ต่อเดือน)

**ตอนที่ 2** วิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านการศึกษา 4.ด้านสังคม 5.ด้านวัฒนธรรม

**ตอนที่ 3** วิเคราะห์คำถามปลายเปิดให้ประชาชนได้ระบุถึงปัญหา/อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า

#### แบบสอบถาม

การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 360 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

1.ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน และรายได้(ต่อเดือน) พบว่า

- 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.1
- 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามอายุ พบว่า อายุระหว่าง 31-40 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.1
- 1.3 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.7
- 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 4-6 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.3
- 1.5 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน พบว่า ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.5
- 1.6 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยด้าน คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งที่ปฏิบัติงานและรายได้ ต่อเดือนสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-6 ปีปฏิบัติงานงาน เป็นลูกจ้างตามภารกิจและมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000บาท

2.ศึกษาระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด 5 ด้าน

พบว่าระดับของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}=3.30$ , S.D.=.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลางด้านสังคมอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ น้อย และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า

### 2.1ด้านการบริหารจัดการ

ประชาชนได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย( $\bar{X}=2.16$ , S.D.= .32)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เสมอ รองลงมาตามลำดับมีการรักษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ ยั่งยืนต่อไป มีการจัดเตรียมนโยบายแผนพัฒนาการท่องเที่ยว มีการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว มีการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการมีการวางแผนเตรียมพร้อมสร้างแนวป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยวมีศูนย์ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีป้ายแจ้งเตือนจุดต่างๆ ที่เป็นภาษาทางการ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนมีการจัดพื้นที่ในการกำจัดขยะได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมมีการจัดฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อและ มีการจัดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ การละหมาด ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามรีสอร์ทและสถานที่สำคัญๆ

### 2.2 ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}= 2.54$ , S.D. =.38)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ รองลงมา

คือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวเขาคว๊อ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คำแนะนำแก่ประชาชน เช่น SME สนับสนุนส่งเสริมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพหลัก-เสริม ทางการท่องเที่ยวอาทิจากการท่องเที่ยวกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าเกินราคา

### 2.3 ด้านการศึกษา

ประชาชนได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาคว๊อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}=3.30$ , S.D. = .39)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส่วนส่งเสริมให้เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองลงมาตามลำดับ มีการส่งเสริมการทำกิจกรรม บอร์ด ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดอบรมครูในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มทักษะในการสอนให้นักเรียนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจ้างครูต่างชาติมาสอนเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เรียนในพื้นที่

### 2.4 ด้านสังคม

ประชาชนได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาคว๊อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}= 3.30$ , S.D. = .39)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รองลงมาคือ ประชาชนได้ให้ความร่วมมือและมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาคว๊อในด้านการท่องเที่ยว มีบทบาทสำคัญในการวางแผนสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมชาติ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาคว๊อ มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ ที่พักและคมนาคม

### 2.5 ด้านวัฒนธรรม

ประชาชนได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาคว๊อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}= 3.55$ , S.D. = .29)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพัฒนาเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิต รองลงมาตามลำดับมีการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติความเป็นมาของอำเภอเขาคว๊อให้แก่นักท่องเที่ยว เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติความเป็นมาของอำเภอเขาคว๊อให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่

สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีของอำเภอเขาค้อต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความสำคัญและคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเขาค้อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามและความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ

3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมด 5 ด้าน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า

3.1 เพศที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจำแนกตามเพศทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 อายุที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่า ระดับอายุที่แตกต่างกันมีระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.6 ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่า ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.7 รายได้ที่แตกต่างกันของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันมีระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

### อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าโดยมีประเด็นที่สำคัญและค้นพบจากการศึกษาที่ควรมาอภิปราย ดังนี้ระดับบทบาทของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว พบว่าในภาพรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับ มาก รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการศึกษาและด้านสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ปานกลางและด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย และในส่วนของการวิจัยข้อในแต่ละด้าน พบว่า

### 1. ด้านการบริหารจัดการ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะอำเภอเขาค้อมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่เสมอ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นและเกิดจากธรรมชาติเองดังแนวคิดของ (ปกรณ ปรียากร ม.ป.ป. : 25-50) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาไว้ว่าการพัฒนานั้นจะต้องมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาที่สำคัญมี 3ทฤษฎี คือ

1.)ทฤษฎีภาวะทันสมัย(Modernization Theory)ซึ่งจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีนี้ คือ การที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนั้นต้องมีการดำเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ของคนในสังคมจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันตลอดจนส่งผลซึ่งกันและกัน

2.)ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory)เป็นการศึกษาถึงปัญหารากเหง้าของความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบข่ายที่ ครอบคลุมถึงการพัฒนาแบบพึ่งพาชาตินิยม โครงสร้างนิยม และพัฒนานิยม แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ต่อต้าน ลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งนักพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ แล้วต่างก็พยายามหาความหลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ระหว่างประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ด้อยพัฒนา การปรับปรุง ความสัมพันธ์ทางการผลิตเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมใหม่

3.)ทฤษฎีความจำเป็นพื้นฐาน(Basic Needs Theory)เรียกร้องให้มีการดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเงื่อนไขทางสังคมและการจัดเตรียมสถาบันต่างๆก่อนการพัฒนา ตามทฤษฎีนี้แนวทางการพัฒนามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง ตามความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประเทศจุดเน้นสำคัญของทฤษฎีความจำเป็นพื้นฐาน

### 2.ด้านเศรษฐกิจ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียม

ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อทั้ง 5 แห่ง มีการประชุมปรึกษาวางแผนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดร.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์(2556)ได้ทำการศึกษาวินิจฉัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ และน่านในเขตภาคเหนือ พบว่าการศึกษาด้านอุปทานและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยกำหนดสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพไว้ 6 มิติ ได้แก่ลักษณะทางกายภาพแหล่งท่องเที่ยว ปริมาณของกิจกรรมหรือการใช้สอย ประเภทการท่องเที่ยว การออกแบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การยอมรับของประชากรในท้องถิ่นและมลพิษทางการท่องเที่ยวหรือผลกระทบข้างเคียง

### 3. ด้านการศึกษา

บุคลากรองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้ระดับบทบาทขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีส่วนส่งเสริมให้เพิ่มหลักสูตร ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสำคัญต่อนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้ประเทศในอาเซียน เพื่อเป็นความรู้และสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิซึ่งสอดคล้องกับบทความของ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ,2555; สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2555 : 6-8 ;ณรงค์ พุทธิชีวิน,2555 ได้เขียนถึงการปรับตัวด้านหลักสูตรของการศึกษาไทยไว้ ดังนี้

1.) ในระดับประเทศจะมีการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สามารถรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงาน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาจะมีการดำเนินการโดยใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับสากลมาเป็นกรอบทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรซึ่งหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจะเป็นหลักสูตรที่มีชาวต่างชาติมาเข้าเรียนจึงส่งผลให้แต่ละประเทศจะจัดทำเว็บไซต์ของประเทศตนเองเป็นภาษาอังกฤษอีกทั้ง แต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับปฏิทินการศึกษาของประเทศตนเองให้สอดคล้องกันกับประเทศสมาชิก เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกันได้ นอกจากนี้การประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร และการสอนจะใช้ระบบมาตรฐานสากล(ศรวิการ์เมฆธวัชชัยกุล,2555 : 1-4)



2.) หน่วยงานทางการศึกษาจะมีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม หรือเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นการบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเดิม เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักประเทศอาเซียนในทุกมิติ

3.) กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยให้มีทั้งด้านความรู้คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ ที่สนองต่อความต้องการของความเป็นอาเซียน ดังนั้น การเรียนการสอนที่กำหนดให้มีการบูรณาการเนื้อหาอาเซียนสู่การเรียนการสอนจะไม่เพียงแต่บูรณาการเพียงเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในอาเซียนเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

4.) หน่วยงานที่จัดการศึกษาจะมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่เน้นอาชีพและผลิตบัณฑิตใน 7 สาขา ในปริมาณที่มากขึ้น ได้แก่วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบัญชี เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทำข้อตกลงที่เรียกว่า Mutual Recognition Agreement (MRA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สำคัญร่วมกัน ส่งผลให้มีการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึ้น ทั้งนี้อาชีพเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น ไม่มีการกีดกัน สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้อย่างเสรี นอกจากนี้ จะมีการผลิตบัณฑิตในสาขาพยาบาลผู้ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

5.) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐกิจและเอกชนจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้กำลังคนที่มีทักษะแรงงานที่มีฝีมือ และเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน โดยจะให้ความสำคัญกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ และถือว่าการฝึกงานเป็นกระบวนการสำคัญที่สะท้อนถึงมาตรฐานของทักษะแรงงานในภาคปฏิบัติ

6.) ในระดับอาชีวศึกษา ประเทศสมาชิกจะร่วมกันกำหนดแนวทางให้มีการส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากประเทศสมาชิกเดินทางไปทำงานช่วงสั้น ๆ ในระหว่างปิดภาคการศึกษาหรือกำหนดเป็นชั่วโมงฝึกงานในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการบริการ ช่างฝีมือ และการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในสายอาชีพมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในประเทศสมาชิก

7.) รูปแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่หลากหลายและมีทางเลือกแก่ผู้เรียนมากขึ้นได้แก่ การเรียนทางไกล การเรียนในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัยตลอดจนการเรียนตามความสนใจในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ นอกจากนี้ แต่ละประเทศจะพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติมาก

8.) นโยบายระดับชาติจะให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่พัฒนาคนให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากผลการประเมินในระดับต่างๆ ที่พบว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤติ

9.) องค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจจะเข้ามาลงทุนทางการศึกษา โดยการเปิดหลักสูตร ตามที่ตนเองต้องการ ที่ผ่านมาได้มีองค์กรสื่อสารมวลชน องค์กรธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนองค์กรธุรกิจด้านร้านอาหารได้เปิดสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาคนเข้าสู่การอาชีพที่ตนเองต้องการอย่างครบวงจร (จุโรศิริ ชูรักษ์, 2555 : 191-203)

#### 4. ด้านสังคม

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้เป็นเพราะมีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในอำเภอเขาค้อมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นถ้ามีการจัดระเบียบและและกฎหมายที่เข้มงวด ชัดเจน จะทำให้การจัดระเบียบทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาแพง เตชสีโล(บทคัดย่อ : 2556) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการควรให้มีการอบรมเรื่องภาษาแก่พนักงาน หรืออบรมหัวหน้าพนักงานที่เป็นชาวต่างด้าว เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดแก่พนักงาน จะทำให้งานเกิดความผิดพลาดน้อย ควรให้มีการอบรมงานก่อนการเข้าทำงาน อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระเบียบและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และหน้าที่การเป็นพนักงาน เรื่องตรงต่อเวลาการทำงานให้เอาใจใส่ต่องานทุกขั้นตอนที่ทำ เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับค่าแรง ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะเรื่องการทำงาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยให้รู้จักคิดเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน โดยการจัดการประชุมให้พนักงานได้เสนอแนวคิด ให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ก่อนในงานที่ง่าย จึงเข้าไปแนะนำในภายหลังให้รู้จักนำเอาอุปกรณ์, วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ และวิธีบำรุงรักษา ผู้ประกอบการควรรหาโอกาสหนึ่งคุยกับพนักงานบ่อย เพื่อความเป็นกันเอง และได้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง ควรจัดอบรมพนักงานเรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ดิน กิน เทียบ แล้วตื่นสายไม่มาทำงาน ขาดงาน เปลี่ยนงานบ่อย และมีระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ควรรับพนักงานที่มีหนังสือเดินทาง และให้ทำหนังสือรับรองการเข้าทำงานของคนต่างด้าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา มีระเบียบที่แน่นอนเรื่องติดเส้นการพนันเพราะป้องกันปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง

ให้พนักงานรัฐรักษาความสะอาดในที่ทำงาน ทั้งขยะให้เป็นที่ เพื่อเป็นต้นแบบของการนำไปใช้ในที่อยู่อาศัย

## 5.ด้านวัฒนธรรม

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการพัฒนาเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของ เมอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์ (2544 อ้างถึงใน พวงเพชร สุรัตน์วิกุล, 2544) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Way of life) ไว้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำไม่ว่าจะเป็นการแปร่งฟัน สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับตลอดจนการเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นต้น วัฒนธรรมจะกำหนดว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดีสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็นอย่างไร ฉะนั้น กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การทำงาน การเล่น การติดต่อสัมพันธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของคนถูกกำหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่นชาวเขาก็แตกต่างจากชาวเมือง คนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธ ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวไทยหรือต่างชาติก็ดี จะมีวิถีชีวิตที่เป็นลักษณะของตนเอง จึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต่ำ ล้ำหลัง ป่าเถื่อน กว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง

**ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลการศึกษาพบว่า**

1.ปัจจัยด้านเพศ พบว่าเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐพชัยทนต์(2556)ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของ องค์กรบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านไม่แตกต่างกัน ในทุกด้านทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกัน และความคิดเห็นของฝ่ายหญิงได้รับการยอมรับมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นด้วย

2.ปัจจัยด้านอายุ พบว่าอายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ชมพูเขา ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย พบว่า มีความสัมพันธ์กับบทบาทที่ปฏิบัติจริงด้านบริหารและธุรการ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ. 05 แสดงให้เห็นว่าอายุเป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อบทบาทด้านบริหารและธุรการมากกว่าด้านอื่น เช่นบทบาทด้านการบริหารงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอายุมากกว่าที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่2 ที่ว่า “อายุเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีความสัมพันธ์กับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”

3.ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ แสงพล พนิตา สังฆพันธ์ยุพดี เจริญสว่าง และณฐาภพ เสชัง (2554) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผลการศึกษา พบว่า 1.บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อยู่ในระดับมาก ส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 อยู่ในระดับปานกลาง 2.บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งชั้นปีที่ 1-3 และชั้นปีที่ 4-6 อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ชั้นปี 1-3 ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปรับตัว ด้านการพัฒนาความพร้อมให้ข้อคิด และด้านวิชาการ ส่วนชั้นปีที่ 4-6 ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการฝึกงาน และด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คือ ด้านการเงิน พยากรณ์ได้ร้อยละ 14.40 ส่วนชั้นปีที่ 4-6 คือ ด้านวิชาการ พยากรณ์ได้ร้อยละ 17.70

4.ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผลการศึกษาวิจัย พบว่า พนักงานบริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่าพนักงานที่ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ต่างกัน

5.ปัจจัยด้านตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน พบว่าตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่าด้านพื้นที่ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณี ด้านประชาสัมพันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสูตร อิมแก้ว (2554) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ผลการศึกษารายงาน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษา

ระดับตำแหน่งอายุราชการส่วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระดับเงินเดือนฝ่ายส่วนที่สังกัดส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักสืบสวนปราบปรามมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานเนื่องจากตำแหน่งงานบุคลากรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงสามารถปฏิบัติงานได้ไปจนกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการ และความรับผิดชอบ หมายถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอำนาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพราะการปราบปรามและสืบสวนของเจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักสืบสวนปราบปรามน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่บุคลากรแม้เป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ค่าตอบแทนยังมีที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบ

6. ปัจจัยด้านรายได้/เดือน พบว่ารายได้/เดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพงษ์เข้าประมงค์(2555) พบว่า พนักงานบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัดกักตัวอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่รายได้ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท4โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานินทร์ สุทธิบุญชู ได้วิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายการพนักงานโดยใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจ โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 162 คนซึ่งได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามความเห็นของพนักงานในฝ่ายการพนักงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง 2.พนักงานที่มีความแตกต่างกันในปัจจัยส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3. แนวทางในการพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยวทำให้ระบบการแข่งขันมีเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุนหรือการแย่งชิงนักท่องเที่ยว ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ในส่วนของหน่วยงานต่างๆของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือหรือแม้แต่ภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือประชาชน ก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับบทความของสิทธิ หลีกภัย (เลขานุการนายกอบจ.ตรัง) ได้เขียนเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีบทบาทในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมทางถนน ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้วยการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล ดูแลช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น รวมถึงวิสาหกิจชุมชนและทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิฤกิตด้านสิ่งแวดล้อม และทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาด การจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษา การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าว การจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน รวมทั้งการเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรียิ่งขึ้น อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ 5) การรักษา

ความสงบเรียบร้อย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังปัญหา  
 อาชญากรรม เช่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการ  
 กำหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนสำหรับแรงงานต่างด้าว 6) การจัดการด้านภาษา  
 วัฒนธรรมและจารีตประเพณี โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
 และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านตามความจำเป็น ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง  
 ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยอาจต้องประสานความร่วมมือ  
 กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการปรับบทบาทและภารกิจของตน พัฒนาความรู้  
 ความสามารถทางภาษาของข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมทั้งภาษาอื่นๆ ในอาเซียนตามความจำเป็น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อาจ  
 ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการสร้างกองใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น กองวิเทศสัมพันธ์ตามความ  
 จำเป็น รวมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้  
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา จัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่ง  
 ในยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม ตาม เป้าหมายของ  
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน การ เชื่อมโยง  
 เส้นทางรถไฟ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ  
 ท่องเที่ยวและคุณภาพการบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานเดียวกันของประเทศ  
 สมาชิกอาเซียน เป็นนโยบายที่ช่วยเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเป็น  
 หนึ่งเดียวประชาคมอาเซียนจึงเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะส่งผลให้  
 เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะมีการ  
 พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค (Regional Value Chain) ผลจากการเป็นตลาดและฐานการ  
 ผลิตร่วม ยังทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนและเงิน  
 ลงทุนเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นำมาทั้งโอกาส การ  
 แข่งขัน และความท้าทาย ภาคธุรกิจ เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AEC โดยเฉพาะ  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการเดินทางและการ  
 ท่องเที่ยว การเปิดพรมแดนระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางเดียว  
 (One Destination) จึงเป็นความท้าทายต่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ที่มา : กรมเจรจาการค้า  
 ระหว่างประเทศ



## ข้อเสนอแนะงานวิจัย

### 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างทันต่อสภาวะการในปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่จะต้องวางยุทธศาสตร์เป้าหมายและวางแผนอย่างเป็นระบบ ในด้านเศรษฐกิจจะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพหลักและอาชีพให้กับประชาชน มีการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึงชุมชน ด้านการศึกษาจะต้องรับการส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาและเทคโนโลยีที่ต้องยอมรับว่ายังนักเรียนในเขตอำเภอเขาค้อ ยังขาดการดูแล สนับสนุนจากภาครัฐอยู่พอสมควร เมื่อเทียบกับโรงเรียนในเขตชุมชนเมือง ด้านสังคมจะต้องมีการวางแผน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบการในอำเภอเขาค้อให้มากยิ่งขึ้น และด้านวัฒนธรรมในส่วนของส่งเสริมสนับสนุนประเพณีพื้นบ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง แต่ควรเพิ่มในการส่งเสริมการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.2 นำเสนอผลการศึกษาวิจัยให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของทั้งตัวบุคคลากรเองและประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้รับมาหาแนวทางการในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนา ให้ก้าวทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ หรือนำผลการศึกษาวิจัยมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อต่อไป

### 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ในการทำวิจัย ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำผลที่ได้มาปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

2.2 ในการทำวิจัยควรเลือกเก็บข้อมูลจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้มุมมองที่แตกต่าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเที่ยวซ้ำ ที่เขาค้ออีก ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนท้องถิ่นและประเทศมากขึ้นด้วย